



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 เมษายน 2567

เรื่อง

1. ภาพข่าว: ยกระดับปาล์มน้ำมัน
2. ปศุสัตว์ลุ่มหมุขยับขึ้น
3. แม่มูลโคราชแห่งขอด-คะน้ำเฉยยืนต้นตาย
4. คอสมัน: จับประเด็น: ธกส.ปล่อยกู้ อสม.รายละ 2 หมื่น
5. เกษตรกร'สตูล'ตัดใจโค่นปาล์ม ปลุกอ้อยสายน้ำผึ้ง โภยเงินแสน
6. ระนองกวาดล้างยางพาราเถื่อน
7. สทนช.สร้างความมั่นคงน้ำ EEC ให้ยั่งยืน
8. SME กับทางรอด ท่ามกลางมาตรการกีดกันทางการค้าในโลกใหม่
9. 'ดีเซล'อันไม่อยู่พุ่ง30.44บาท ทองคำกระชูดล้นแตะ4.5หมื่น นักลงทุนจีน...
10. Plantable Bangkok ภารกิจค้นหาสุดยอด "นักปลูกผัก"
11. ลงทุนกว่า 30 ล้านได้คืนทั้งหมดแล้ว!!'ควายปลักไทย'สร้างรายได้ทุกวัน
12. คอสมัน: เสียงประชาชน: นิวัฒน์ เนื่อนิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกร จ.ราชบุรี

สื่อ

- มติชน (กรอบข่าย)
ข่าวสด (กรอบข่าย)
มติชน (กรอบข่าย)
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด (กรอบข่าย)
ไทยรัฐ
มติชน
มติชน
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
ข่าวสด

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 6 เมษายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16827

Col.Inch: 14.36 Ad Value: 15,796

ภาพข่าว: ยกระดับปาล์มน้ำมัน

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 47,388

คลิป: ชาว-ดำ



ยกระดับปาล์มน้ำมัน - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หารือร่วมกับนายโจเซฟ เดอ ครูซ ประธานบริหารของ Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO
มุ่งยกระดับผลิตปาล์มน้ำมัน พร้อมผลักดันสินค้าจากปาล์มน้ำมันสู่การแข่งขันในตลาดโลก

ปศุสัตว์ลุ้นหมูขยับขึ้น

นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยการตัดวงจรลูกสุกรทำหมูหัน ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อขอใช้งบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (กชท.) กรมการค้าภายใน รวมไปถึงนโยบายเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสุกรเถื่อนอย่างจริงจัง ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ทำให้แนวโน้มราคาสุกรเริ่มปรับตัวสูงขึ้นได้ และเชื่อว่าไม่เกินกลางปี 2567 ราคาจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ ราคาสุกร ณ เดือนมี.ค. 2567 ราคา 64.06 บาท/กก. ลดลง 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ราคา 87.75 บาท/กก. เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงชะลอตัว

“ราคาสุกรปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ต้องใช้เวลา หากต้องใช้เวลา 3 ปี กลางปี 2567 สถานการณ์ราคาก็จะกลับสู่สภาวะปกติ ราคาจะดีขึ้น หรือสูงขึ้น”

แม่มูลโคราชแห่งขอด-คะน้ำเฉยยืนต้นตาย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งใน จ.นครราชสีมา ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เขตเมือง มีระบบประปาคู่ขนานกัน 2 ระบบ คือ ระบบที่ 1 ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมีโรงผลิตอยู่ 3 แห่ง ที่มีระบบน้ำที่มั่นคง ส่วนรอบเมืองเป็นพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ที่มีความกังวลว่าน้ำจะไม่พอใช้สำหรับผู้ใช้น้ำ 45,000ครัวเรือน ได้ประสานกับชลประทานจังหวัดและอ่างเก็บน้ำลำนูนบน กับอ่างเก็บน้ำลำแจะ อ.ครบุรี ในการขอน้ำดิบ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อสูบส่งน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บของการประปาส่วนภูมิภาคให้ได้ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาให้มีเพียงพอใช้ 3 เดือนในตลอดหน้าแล้งนี้ ซึ่งถือเป็นความโชคดีที่ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาช่วย ทำให้ไม่ต้องปล่อยน้ำถึง 20 ล้านลูกบาศก์เมตรมาให้ประปาส่วนภูมิภาค และฝนที่ตกลงมายังทำให้อ่างเก็บน้ำมูลบนและอ่างเก็บน้ำลำแจะ มีน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วย จากความร่วมมือของ

ทุกภาคส่วน เชื่อมั่นว่าในพื้นที่เขตเมืองจะมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคตลอดหน้าแล้งนี้อย่างเพียงพอ

ขณะที่ปริมาณน้ำภายในลำนูนบน บริเวณบ้านซิม ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้ำแห่งขอด จนเห็นสันดอนดินทรายโผล่ขึ้นกลางลำน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรกันแล้ว

นายชูชีพ คู่พิมาย อายุ 74 ปี เกษตรกรปลูกผักรายหนึ่งในบ้านซิม ต.สัมฤทธิ์ กล่าวว่า เกษตรกรกว่า 20 ราย สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ไปปลูกผักสวนครัว ส่งขาย แต่มาปีนี้ภัยแล้งมาเร็วและรุนแรงกว่าทุกปีทำให้ปริมาณน้ำในลำนูนบน แห่งขอดจนหมดส่งผลกระทบต่อเกษตรกรปลูกผักขาย บางส่วนนั้นน้ำจะมีความเค็มผักที่ปลูกไว้ ต้องยืนต้นตาย โดยเฉพาะผักคะน้า อีกทั้งช่วงนี้สภาพอากาศช่วงกลางวันจะร้อนจัด ผักคะน้าที่ปลูกไว้จะเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วและยืนต้นตาย ไม่สามารถเก็บผักส่งขายได้ สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร



ธกส.ปล่อยกู้ อสม.รายละ 2 หมื่น

นายจักรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี (เพื่อสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร : อสส.) เป็นโครงการที่ธนาคารต้องการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกลุ่มสมาชิก อสม.และ อสส. ซึ่งเป็นกลุ่มที่ เป็นผู้เสียสละทำหน้าที่ดูแลสุขภาพเกษตรกร ประชาชนและสังคมส่วนรวม โดยสนับสนุนให้กลุ่มสมาชิก อสม.และ อสส.ได้เงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวแทนการกู้เงินนอกระบบ รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.67% ต่อเดือน หรือ 8% ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดผ่อนชำระคืนเงิน และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เช่น วงเงินกู้ 20,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน นับตั้งแต่วันที่

เกษตรกร 'สตูล' ตัดใจโค่นปาล์ม ปลูกอ้อยสายน้ำผึ้ง โภยเงินแสน



ในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งใน
ระยะนี้ ส่งผลให้ไร้อ้อยในพื้นที่หมู่ 4
บ้านลาหงา ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัด
สตูล มีรสชาติที่หวานหอมและพร้อมจะ
บริโภค สุตตลาดที่มีความต้องการในระยะนี้
เพื่อดื่มคลายร้อน

นายเจ๊ะหยัน ลัดเลีย วัย 74 ปี เปิดเผย
ว่า ทำมาหลายอาชีพแล้ว ทั้งประมงและทำ
นาเที่ยว แต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เมื่อ
หันมาตั้งหน้าตั้งตาทำไร้อ้อย แม้จะเป็นอาชีพ
ที่ไม่โดดเด่น แต่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้

โดยตัดสินใจโค่นสวนต้นยางพารา 7 ไร่ เพื่อ
ปลูกอ้อยพันธุ์สายน้ำผึ้งนานร่วม 12 ปี ด้วย
รสชาติอร่อย หอม หวาน ขายได้ตลอดทั้งปี
โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอน ยอดสั่งซื้อจะค
มากหลายเท่าตัว

การปลูกอ้อยสำหรับคุณลุงเจ๊ะหยัน จะ
ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถให้ผลผลิตนาน
ถึง 7 ปี จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับไม้เพียง
ตัดให้เหลือหน่อไว้ การดูแลให้ปุ๋ยบำรุงดินและ
ตกแต่งพันธุ์อ้อยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตรง
ตามความต้องการของตลาดผู้บริโภคที่นิยม
ซื้อเป็นลำเพื่อไปขายต่อ และส่งเป็นน้ำอ้อย



ที่คั้นสำเร็จรูปก็สร้างรายได้อย่างงามให้กับ
ครอบครัวของคุณลุงเจ๊ะหยัน

วิธีการเลือกต้นอ้อยที่สามารถตัดขายได้
ต้องอายุ 8 เดือนขึ้นไป เลือกสีลำอ้อยที่น้ำตาล
แก่เข้ม ลูกค้ำจะมาซื้อเป็นลำวันละ 400-600
กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 6 บาท หากทำ
เป็นน้ำอ้อยคั้นขายวันละ 200 ถุง จำหน่ายถ
ง 7 บาท หากเป็นขวดละ 10 บาท สำหรับ
พื้นที่หมู่ 4 บ้านลาหงา จะปลูกต้นอ้อยไม่น้อย
กว่า 200 ไร่ เฉลี่ยเจ้าจะประมาณ 3 ไร่ โดย
อ้อยที่ปลูกพันธุ์สายน้ำผึ้งจะมีเปลือกที่บาง
ลูกค้ำจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ก็มาหาซื้อ
อ้อยจากที่นี่

นายเจ๊ะหยัน บอกด้วยว่า โดยอ้อยพันธุ์นี้
มีรสชาติหวานหอม ก่อนหน้านี้เคยปลูกพันธุ์
สิงคโปร์ช่วงหลังๆ ไม่ได้รับความนิยม การปลูก
อ้อยอยู่ที่การดูแลบางคนปลูก 1 ปี หรือ 2 ปีก็
ผ่านพ้นไม่ได้ตกแต่งดูแล สำหรับของปีะดูแล
พันธุ์อ้อยเพียงครั้งเดียวสามารถอยู่ได้ 6-7 ปี
สร้างรายได้ปีละแสนบาท อนาคตอยากจะ
กระตุ้นให้ลูกหลานเดินตามรอยแปรรูปและส่ง
เสริมการปลูกอ้อยเป็นสินค้า OTOP จากอ้อย
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหมู่บ้านเรา หากสนใจ
ติดต่อมาช่องทางเบอร์โทร 08-2428-3950

ด้าน วิทวัส เกษยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้าน
ลาหงา บอกว่า ก่อนหน้านี้จะมีการปลูกปาล์ม
น้ำมัน ในช่วงนั้นต้นปาล์มยังเลือกปลูกก็มีกรนำ
อ้อยมาปลูกเสริม ในช่วงแรกๆ ก็จะเป็นการเร
ขายภายในหมู่บ้าน หลังจากนั้นก็มีเพื่อนบ้าน
ต่างจังหวัดเข้ามาซื้อ วันละหลายตัน ในขณะ
นั้นก็มีเพียง 5-6 เจ้าเท่านั้น แล้วปัจจุบันก็มี
หลายร้อยไร่ ตอนนี้ 10 กว่าเจ้าภายในหมู่บ้าน
ขายตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำขายน้ำอ้อย

นางสาวมนันท์ นุ่นแก้ว เกษตรอำเภอละ
งู บอกว่า จากการลงพื้นที่ทางสำนักงาน
เกษตรอำเภอละงูจะเข้ามาช่วยผลักดันให้
เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
สำหรับพื้นที่ตรงนี้ หมู่ 4 บ้านลาหงา มีการ
ปลูกอ้อยร้อยละ 20 กว่าราย
จะผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
จัดวิสาหกิจชุมชนโดยทางเกษตรอำเภอละงู
จะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการ
กลุ่ม การแปรรูป เท่าที่ดูกลุ่มนี้ก็มีการ
แปรรูปเบื้องต้น ทั้งแปรรูปเป็นน้ำอ้อย และ
น้ำตาลอ้อย อาจจะมีการต่อยอดให้มีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
มากขึ้น

พัชรี เกิดพรม

ระนองกวาดล้างยาพาราเกื้อน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. พล.ต.ต.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา ผบก.ภ.จว.ระนอง เป็นประธานในการเปิดยุทธการ กอกลอดกระ สะเทือน โดยสนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย กว่า 200 นาย ร่วมกันนำหมายศาล เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่ ต.ปากจั่น ต.มะนุ และต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง จำนวน 11 จุด เพื่อตรวจสอบการลักลอบนำยาพาราเกื้อนเข้ามาในพื้นที่ หลังจากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดไปแล้วหลายรายสามารถยึดยาพาราเกื้อน เป็นของกลางได้หลายร้อยตัน

พล.ต.ต.เชิดพงษ์กล่าวว่า จากการนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นวันนี้ทั้ง 11 เป้าหมายสามารถตรวจยึดยาพาราได้จำนวนหนึ่ง พร้อมเครื่องกระสุน อาวุธปืนจำนวนหนึ่ง และยานพาหนะรถจักรยานยนต์แต่งซึ่งอีกกว่า 10 คันไว้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังตรวจพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีสวมสิทธิ์ยางเดือนปะปนกับยางที่ซื้อขายถูกต้องจากเกษตรกรในพื้นที่ เช่นรายนี้ซื้อยางมา 500 กิโลฯ แต่ตอนทำเอกสารส่งขายให้สหกรณ์กลับเพิ่มเป็น 1,000 ก.ก. โดยการเอายางเดือนมาสวมเพิ่มจำนวนเข้าไป วันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยช่วยกันตรวจสอบและกวดขันอย่างต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมาปัญหาการลักลอบนำเข้ายาพาราเกื้อนตามชายแดนระนอง ส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายให้กับยางพาราในประเทศไทยให้มีราคาที่ตกต่ำ เนื่องจากราคายางพาราในประเทศเพื่อนบ้านถูกกว่าราคายางพาราในบ้านเรา จึงเกิดขบวนการลักลอบนำเข้ายาพาราเกื้อนกันอย่างเนืองแน่นเป็นล่ำเป็นสันโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย หากมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการฟอกเงิน จะนำกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินเข้ามาร่วมตรวจสอบและยึดทรัพย์อีกทางหนึ่ง

สทนช.สร้างความมั่นคงน้ำ EEC ให้ยั่งยืน

นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะโฆษก สทนช.เปิดเผยว่า สทนช.ได้วางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ตามหลักการจัดสรรน้ำอย่างสมดุลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG)สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ช่วงฤดูแล้งปีนี้ จะใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการผันน้ำเชื่อมโยง 3 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้สามารถป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเช่นเดียวกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรสวนผลไม้ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างพอเพียง ในส่วนของอ่างเก็บน้ำ

ประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำใช้การ 145 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีความต้องการใช้น้ำในระบบประมาณ 28 ล้าน ลบ.ม.และผันน้ำไปยังกลุ่มอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-คลองใหญ่-คอกกราย จ.ระยอง จำนวน 8 ล้าน ลบ.ม. รวมใช้เก็บ 36 ล้าน ลบ.ม. เหลือน้ำในระบบสำรองไว้ 109 ล้าน ลบ.ม. ส่วนกลุ่มอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-คลองใหญ่-คอกกราย รวมปริมาณน้ำใช้การ 153 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำพื้นที่รวม 36 ล้าน ลบ.ม. เหลือน้ำสำรองในระบบ 117 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่กลุ่มอ่างเก็บน้ำบางพระ และอ่างเก็บน้ำหนองค้อ รวมกับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 5 แห่ง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เหลือน้ำสำรองในระบบ 46 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดฤดูแล้งแล้ว จะเหลือปริมาณน้ำสำรองในระบบโครงข่ายน้ำตะวันออก รวม 272 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ สทนช.จะติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด.

SME กับทางรอด

ท่ามกลางมาตรการกีดกันทางการค้าในโลกใหม่



รัฐบาลประเทศร่ำรวยมักใช้ “วาทกรรม” สวຍ หรือ โฆษณาถึงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะทางกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ กลุ่มอียู ก็ออกมาตราการทางการค้าของตนเองที่เปรียบเสมือน “การปล้น” ประเทศกำลังพัฒนาที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่ร่ำรวย รวมถึงการพลิกภาระต้นทุนมหาศาลไปยังกลุ่มผู้ผลิตในประเทศผู้ส่งออกต่างๆ

แน่นอนที่สุด ผมเองเข้าใจว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมย่อมต้องคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน เพียงแต่กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตจะใช้โซลูชันไหนในการดูแลสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเอง

ที่สำคัญคือแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไป ตามกำลังและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับนโยบายโลกใหม่กับนโยบายสวຍหรือดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งที่ผมเป็นห่วงและกังวล

มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น กลุ่มเอสเอ็มอีของไทยที่มีกว่า 3 ล้านราย ที่ดูเหมือนกำลังยื่นชิตติดขอบปากเหวของ “มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี” อาจจะมีปรับตัวไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทุกขณะ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานโลก เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกสินค้าสำคัญของโลก อาจจะต้องมา “ติดกับดัก” การกีดกันทางการค้าของโลก ยุคมิลเลเนียมในศตวรรษที่ 21 หากทำตัวเฉื่อยและไม่เร่งปรับตัวให้ทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง

ผมเองอยากจะชี้ให้เห็นว่า ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ต่างเผชิญหน้ากับ “มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบภาษี” มาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 และล่าสุดก็ต้องมาเจอเจอกับ “มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี” ในโลกการค้ายุคใหม่ของศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มประเทศร่ำรวยทั้งหลายในอีกซีกโลกที่ทยอยยุติมาตรการราวกับดอกเห็ด หน้าที่ยังกำหนดให้เป็น “นโยบายสาธารณะระดับโลก” ไม่มีทางที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและเอสเอ็มอีจะหลบหลีกมาตรการเหล่านี้ไปได้เลย

เช่นมาตรการ CBAM (The carbon border adjustment mechanism) ของกลุ่มสหภาพยุโรป ที่เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ว่าด้วยการกำหนดราคาคาร์บอนนำเข้าบางประเภทเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเข้ามาในกลุ่มอียู ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรม 7 กลุ่ม ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม ซีเมนต์ ปูนไฟฟ้า ไฮโดรเจน และผลิตภัณฑ์พลาสติกบางรายการด้วย เช่น นอตและสกรูที่ทำจากเหล็กและเหล็กกล้า และสายเคเบิลที่ทำจากอะลูมิเนียม

เช่นเดียวกับมาตรการล่าสุด ว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR (EU Deforestation Regulation) ของสหภาพยุโรป ซึ่งได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และจะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2567 โดยจะกระทบพืชเกษตรหลักๆ เช่น โกโก้ กาแฟ ถั่วเหลือง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปของสินค้า

“มาตรการต่างๆ ที่ยุโรปออกมา แม้จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่มันเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน มองอีกมุมหนึ่งมันก็จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและการผลิตของไทยไปด้วย ผมมองว่าไม่ได้มีแค่ผลเสียเพียงอย่างเดียว”

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกการค้ายุคใหม่ ผมอยากจะสะท้อนเสียงให้ภาครัฐได้รับรู้ว่า สิ่งเหล่านี้ล้างเอส

เอ็มอีเองก็คงทำเองไม่ได้! หน่วยงานรัฐต้องเข้ามาจับบทบาทเป็น “พี่เลี้ยง” ช่วยเหลือในงานนี้

“อย่างด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องศึกษาอย่างจริงจังเรื่องการเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องช่วย กระทรวงอุตสาหกรรมต้องมาช่วยดูกระบวนการผลิต กระทรวงการคลังต้องมาดูแลเรื่องการเงินช่วยเหลือมันต้องมีหน่วยงานอีกหน่วยงานคือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องเข้ามาช่วยดูแล”

แต่ในความเป็นจริง วันนี้หน่วยงานทั้งหลายไม่บูรณาการไปด้วยกันมันก็เลยไปไม่สุดอย่างที่ควรจะเป็น

ผมมองว่าหากมีการตั้งหน่วยงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ก็น่าจะดีไม่น้อย เพราะจะได้ขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถผลักดันรวมทั้งจัดการระบบได้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือการเทรดคาร์บอน

มาถึงตรงนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางกลุ่มเอสเอ็มอีไม่มากนักน้อย เพราะจะมีช่องทางที่ทำให้กลุ่มเอสเอ็มอีเข้าถึงธุรกิจสีเขียวมากขึ้น แต่อยากฝากให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องเน้นใน 3 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่หนึ่งต้องมีศูนย์กลางเข้ามาดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นจุดศูนย์กลางในการติดตามข้อมูลและการให้ข้อมูลถึงมาตรการทั้งหลายที่มีอยู่ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้ความรู้หรือการแนะแนวทางการแก้ไขและปรับตัวโดยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงได้

ประเด็นที่สองจะต้องมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำ โดยการจัดตั้งกองทุนสำหรับกลุ่มเอสเอ็มอีในการปรับปรุงระบบการทำงานรองรับการพัฒนาธุรกิจสีเขียว เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือและระบบการทำงาน

และประเด็นสุดท้ายควรจะต้องดึงภาคเอกชนอย่าง “สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้ามาร่วม เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ และช่วยขับเคลื่อนการนำนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการให้ Know How กับกลุ่มเอสเอ็มอีในเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตบนแพลตฟอร์มและสนับสนุนเกษตรกรให้มีโอกาสเพิ่มมูลค่าในการขายคาร์บอน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: เสาร์ 6 เมษายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16827

หน้า: 10(ล่าง)

Col.Inch: 125.72 Ad Value: 138,292

PRValue (x3): 414,876

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: SME กับทางรอด ท่ามกลางมาตรการกีดกันทางการค้าในโลกใหม่

เครดิต

วันนี้หากองค์กรธุรกิจไม่เร่งปรับตัว ชัฟฟลายเซนตลอดสายมันจะกระทบทั้งหมดไม่ว่าบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็ก แม้กระทั่งการลงทุนในตลาดทุนก็ดี นักลงทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีเรื่องธุรกิจสีเขียว บริษัทไหนที่ไม่มีเรื่องนี้ก็จะถูกลดน้ำหนักการลงทุนจนไม่ลงทุนก็เงินไปได้

“มันเท่ากับบีบให้ทุกบริษัทเข้าตรงนี้หมดเลย แม้กระทั่งธุรกิจเอสเอ็มอีก็ถูกแรงบีบ และถ้าคู่แข่งเราสามารถชัฟฟลายทุกอย่างเป็น Green ได้ ขณะที่ตัวเราเองทำไม่ได้ บริษัทคู่ค้าหรือนักลงทุนก็จะไม่ซื้อสินค้าจากเรา เพราะกลัวว่าจะเสียภาพเรื่องธุรกิจสีเขียว”

ประเทศไทยมีความพร้อมในแง่ของ Economy of scale หลายด้านตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งแหล่งวัตถุดิบ การผลิต ตลาดรองรับ ที่ไม่เพียงแคใน ประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถพัฒนาไปยังระดับภูมิภาคได้ด้วย

หากอุตสาหกรรมไทยอยากไปต่อ ทั้งรัฐและเอกชนต้องให้ความร่วมมือและปรับตัวไปพร้อมกันให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง เราก็จะยืนหยัดอย่างมั่นคงแข็งแรงในฐานะผู้นำในภูมิภาคนี้

สุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกิตติมศักดิ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

'ดีเซล' อันไม่อยู่พุ่ง 30.44 บาท ทองคำกระชูดล้นแตะ 4.5 หมื่น นักลงทุนจีนมั่นใจศก.ไทยโต 3%

กบณ.ขึ้นราคาดีเซล 50 สตางค์ เป็น 30.44 บาท
ม.หอการค้าไทยเชื่อ กนง.ยังไม่ลดดอกเบี้ย
แนะ รม.เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนดิจิทัลวอลเล็ต
แจก 1 หมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจ พลน.เผยเงินเพื่อ
มี.ค.ติดลบเป็นเดือนที่ 6 (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1 ดีเซล

ทดลองขายห่วยเอ็น3ปลายปี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล จนนทบุรี พ.ท.หนูน คันสนาคม
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานสลากอยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมของระบบเพื่อทดลองขาย
เลข 3 หลัก (Number 3) หรือเอ็น3 โดย
จะจัดทำกรซื้อขายสลากเอ็น3 ในรูปแบบ
แซนด์บ็อกซ์ก่อนในช่วงไตรมาส 3 ปี 2567
และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาซื้อ
ขายได้ในช่วงไตรมาส 4 หรือภายในปี 2567 นี้
อย่างแน่นอน

พ.ท.หนูนกล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงาน
สลากศึกษาสลากเอ็น3 เบื้องต้นโดยจะขาย
ในราคา 20-50 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาห่วย
ใต้ดินในตลาด และซื้อสลาก 1 เล่มมีโอกาสลุ้น
ได้ถึง 4 รางวัล ส่วนการออกรางวัลจะเป็นการ
อ้างอิงจากรางวัลสลาก 6 หลัก หรือ L6 ที่
ออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน แบ่ง
เป็น รางวัล 3 ตัวตรง หรือเต็ง รางวัล 3 ตัว
สลับ หรือใต้ด รางวัล 2 ตัวท้าย หรือเลขท้าย
2 ตัว รางวัลพิเศษ หรือแจ็กพ็อต คือสุ่มจาก
ผู้ที่ถูกรางวัล 3 ตัวตรง โดยแจ็กพ็อตจะสามารถ
เก็บทบไปได้หนึ่งงวดด้วยหากไม่มีผู้ถูกรางวัล

พ.ท.หนูนกล่าวว่า ปัจจุบันมีสลากกินแบ่ง
รัฐบาลหกหลัก (แอล6) ทั้งสลากใบและสลาก
ดิจิทัล รวม 103 ล้านใบ แบ่งเป็น แบบใบ
80 ล้านใบ และแบบดิจิทัล 23 ล้านใบ สำหรับ

สลากดิจิทัลที่จำหน่ายบนแอปพลิเคชันเปิดตัว
23 ล้านใบ จะมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนสลาก
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และในงวดวันที่ 2 พฤษภาคมนี้จะเพิ่มจำนวน
สลากดิจิทัลอีก 1 ล้านใบ รวมเป็นมีสลากดิจิทัล
จำหน่ายบนแอปเปิดตัว 24 ล้านใบ

เงินเพื่อมี.ค.ติดลบ 0.47%

นายพูนพงษ์ ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือน
มีนาคม 2567 เท่ากับ 107.25 ทำให้อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.47% เทียบกับเดือน
มีนาคม 2566 ที่เท่ากับ 107.76 โดยเป็นการ
ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 กระทบ
พาณิชย์จึงปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ปี 2567 จากเดิมติดลบ 0.3-1.7% เป็นติดลบ
0.0-1.0% เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เศรษฐกิจปัจจุบัน หากมีเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญจะมีการทบทวนต่อไป

“สาเหตุของการปรับคาดการณ์เงินเฟ้อส่วน
หนึ่งมาจากค่าพลังงาน เพราะราคาน้ำมันที่
ปรับขึ้นมา รวมถึงราคาเนื้อสุกรและผักสดที่เชื่อ
ว่าจะมีการปรับราคาสูงขึ้นด้วย โดยแนวโน้ม
เงินเฟ้อเดือนเมษายนนี้มองว่ามีโอกาสติดลบ
ต่อเนื่อง แต่อยู่ในระดับน้อยมาก บวกหรือลบ
ไม่เกินประมาณ 0.01%” นายพูนพงษ์กล่าว

คาดไตรมาส 2 เงินเฟ้อสูงขึ้น

นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปไตรมาสที่ 2/2567 มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
ไตรมาสแรกของปี เนื่องจากราคาน้ำมันใน
ตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน
มีแนวโน้มอ่อนค่า รวมถึงกระแสไฟฟ้า

ที่ต่ำในปี 2566 โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม
2566 เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการลดราคาค่า
กระแสไฟฟ้าค่อนข้างมาก และการปรับตัวดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ทำให้
ราคาสินค้าในหมวดที่เกี่ยวข้องปรับตัวสูงขึ้น
ขณะที่ปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ใน
ระดับต่ำ ได้แก่ ฐานที่สูงของราคาเนื้อสุกรและ
ผัก เศรษฐกิจขยายตัวในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มต่ำกว่าคาดการณ์เดิมในช่วงต้นปี
และการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการค้าส่ง
และค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมทั้งการเติบโตของ
การค้าอีคอมเมิร์ซ ทำให้มีการใช้นโยบายส่ง
เสริมการค้าจำนวนมากโดยเฉพาะการปรับลด
ราคาอย่างต่อเนื่อง

ลุ้นแจกเงินหมื่นก.ย.นี้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษา
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว
ถึงมาตรการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท
ว่า จากทำที่รัฐบาลคาดว่ามาตรการดังกล่าว
จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2567 หรือ
ปลายงบประมาณแผ่นดินในปี 2567 และจะ
ใช้งบประมาณในปี 2568 เป็นตัวตั้ง หลังคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) มีแนวโน้มจะทำงานประมา
ดดุลกรณีพิเศษปีเดียวขาดดุล 8.6 แสนล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 1.5 แสนล้านบาท จากที่คาดการณ์
จะขาดดุล 7 แสนล้านบาท

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ขณะเดียวกันคาด
ว่ารัฐบาลจะใช้จ่ายดิจิทัลช่วงปลายไตรมาส 3
และต้นไตรมาส 4 จำนวน 5 แสนล้านบาท
จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี อาจทำให้
เศรษฐกิจคึกคักขึ้นและบวกขึ้นมาได้ประมาณ
0.3-0.5% ต่อจีดีพี ดังนั้น ถ้าไตรมาส 1/2567
เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ 1.5-2% ไตรมาส
2/2567 ขยายตัวที่ 1.8-2.5% เฉลี่ยครึ่งปีแรก
เศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ย 1.8-2%

“ความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 ของปี 2567 โดย
เอามาตรการดิจิทัลวอลเล็ตเข้าไปเสริม เพื่อให้
เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยให้ได้ 3-3.5%
จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวใกล้เคียง 2.7%
ตามที่หลายฝ่ายคาดไว้” นายธนวรรธน์กล่าว

เชื่อกนง.ยังไม่ลดดอกเบี้ย

นายธนวรรธน์กล่าวว่า การประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 10
เมษายนนี้ คาด กนง.จะยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ย
ลงจากปัจจุบันอยู่ที่ 2.50% ต่อปี เนื่องจาก

กนง.มองว่าหากตัดราคาพลังงานออกจากที่รัฐบาลมีมาตรการคุมไว้ ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ใกล้เคียง 1% ซึ่งเข้ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีเป้าหมายให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบ 1-3% อีกทั้ง กนง.มองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีขึ้นจากนโยบายการคลังจะมีการใช้จ่ายเงินเป็นปกติ และเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นจากปีที่แล้วขยายตัวที่ 1.9% ต่ำกว่า 2% และปี 2567 ธปท.คาดว่าขยายตัว 2.7%

นายธนวรรธน์กล่าว จึงยังไม่มีเหตุผลมากพอที่ ธปท.จะลดอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันสัญญาณของค่าเงินบาทอยู่ที่ 36.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจากที่ดอลลาร์แข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินบาทและสกุลเงินอื่นๆ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าสหรัฐ อาจทำให้ค่าเงินบาทอ่อนหลุดกรอบ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เพราะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของไทยจะห่างจากสหรัฐมากขึ้น

“หากมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนและทำให้เงินบาทอ่อนจะเป็นแรงกดดันให้กองทุนน้ำมันมีหนี้มากขึ้น เพราะทิศทางน้ำมันได้เคลื่อนตัวจาก 70 เป็น 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และจากต้นปีเคลื่อนตัวจาก 80 เป็น 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้แรงกดดันของราคาพลังงานจะสูงขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อน จะส่งผลต่อต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มมากขึ้น คงเป็นจุดที่ทำให้ ธปท.ยังไม่เห็นมุมมองการลดดอกเบี้ย คาดว่า กนง.จะลดดอกเบี้ยในครึ่งหลังปี 2567 หลังประเทศอื่นๆ ลดแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดอกเบี้ยโลก” นายธนวรรธน์กล่าว

คลังเผยดอกเบี้ยถูกปรับขึ้น

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้รับรายงานถึงสถานการณ์การอนุมัติสินเชื่อซื้อบ้านและรถยนต์ มียอดการปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เพิ่มมากขึ้น เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ภาระค่างวดของสินเชื่อปรับสูงขึ้นตามขณะที่ผู้กู้มีรายได้เท่าเดิม เมื่อคำนวณรายจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ จึงถูกปฏิเสธสินเชื่อ

“จริงๆ แล้ว ความต้องการสินเชื่อบ้านและรถยนต์ยังมีอยู่ แต่การอนุมัติสินเชื่อค่อยๆ เยอะ นี่คือผลของดอกเบี้ยที่สูง เพราะคนเคยผ่อนได้ เมื่อดอกเบี้ยสูงก็ผ่อนไม่ได้ ยอดการปฏิเสธสินเชื่อก็เพิ่มขึ้น จะบอกว่าดอกเบี้ยไม่มีผลไม่ได้” นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวว่า ขณะนี้ผลของการ

บริโภคที่ลดลง ทำให้รายได้ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา เริ่มต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อรวมกับการที่กระทรวงการคลังได้ใช้นโยบายการคลังในการรับลดภาษีต่างๆ เช่น กรณีของภาษีน้ำมัน ก็ทำให้รายได้รัฐบาลหายไป

จีไอนโยบายการเงินบีบคั้น

นายลวรณกล่าวว่า ขอย้ำว่ามีความจำเป็นที่นโยบายการเงินจะต้องเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องกังวลปัจจัยที่เข้ามากระทบทั้งในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ และการไหลออกของเงินทุน โดยในส่วนของเงินเฟ้อนั้น ที่จริงแล้ว ขณะนี้เงินไม่ได้เฟ้อ แต่กลับจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดด้วยซ้ำ เพราะอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง ในส่วนของเงินทุนไหลออกนั้น ยอมรับว่าที่ผ่านมา มีเงินทุนไหลออกซึ่งไหลออกมานานแล้ว เพราะผลตอบแทนในต่างประเทศสูงกว่าในประเทศ

“ที่ห่วงว่าถ้าลดดอกเบี้ยแล้ว เงินจะไหลออก เชื่อว่าถ้าเงินออก ออกไปนานแล้ว ถ้ามองขณะนี้ ดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% แล้วอเมริกาคู่ที่กว่า 6% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% นักลงทุนก็ไปอยู่ที่ การคงดอกเบี้ยก็ไม่ได้ช่วยแต่ต้นทุนของคนระดับล่างสูงขึ้น ทำให้กู้ในระบบไม่ได้ ก็หันไปกู้นอกระบบ หนี้ครัวเรือนก็สูง ปัญหาหนักที่พันกันไปเรื่อยๆ” นายลวรณกล่าว

ห่วงเงินฝืดมากกว่าเงินเฟ้อ

นายลวรณกล่าวว่า นอกจากนี้ กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ควรเข้าไปแก้ในระดับโครงสร้าง โดยเฉพาะการลงทุน เรื่องการลงทุนก็จะต้องมีปัจจัยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเข้ามากระทบ ซึ่งทุกวันนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงจะกระทบต่อแผนการลงทุน หากต้องการให้เกิดการลงทุน เรื่องของอัตราดอกเบี้ย จะต้องเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนด้วย

“วันนั้นนโยบายการคลังในความรับผิดชอบเรา เราเดินเต็มที่ วันนี้ ถ้ามองว่าเราเห็นความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อหรือไม่ ไม่เห็น จะมิดด้วยซ้ำ เงินก็ไหลออกหมดแล้ว ช่องว่างตั้ง 4% ใครจะอยู่ ต้นทุนของประเทศที่แพง สิ่งสำคัญในการเดินนโยบายการเงินและการคลัง การส่งสัญญาณที่ถูกต้องต้องมี ซึ่งเป็นผลสำคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ไม่ใช่พอใจแบบนี้ก็ทำแบบนี้” นายลวรณกล่าว

อันไม่อยู่ดีเซลพุ่ง 30.44 บาท

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผย

ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้หารือถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลซึ่งราคาในตลาดโลกยังคงตัวอยู่ระดับสูงจากสถานการณ์ที่ยังมีความไม่สงบจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กบน.จึงพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทน้ำมันดีเซล 0.20 บาทต่อลิตร จาก 4.57 บาทต่อลิตร เป็น 4.77 บาทต่อลิตร จะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 30.44 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน เป็นต้นไป ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติ กบน. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 และตามแผนวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จะช่วยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องดีขึ้น จากปัจจุบันประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม ติดลบ 99,821 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันติดลบ 52,729 ล้านบาท ส่วนก๊าซแอลพีจีติดลบ 47,092 ล้านบาท

“การดำเนินการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซล กบน.จะพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงเวลา เพื่อให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 71 ล้านลิตรต่อวัน” นายวิศักดิ์กล่าว

ทองแพงลู่นแตะ 45,000บ.

นางพวรรณ นววิวัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลียน อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (YLG) เปิดเผยว่าตลาดทองคำไทยเฉพาะเดือนเมษายน 5 วันแรกราคาปรับขึ้นกว่า 1,200 บาท โดยราคา ณ วันที่ 5 เมษายน ราคาทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่ 39,650 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 39,750 บาทต่อบาททองคำ ทองคำรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่ 38,930.88 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 40,250 บาทต่อบาททองคำ ส่วนราคามีโอกาสขึ้นไปถึงระดับ 45,000 บาทต่อบาททองคำหรือไม่ ต้องรอให้ราคาทองคำโลกปรับขึ้นไปถึงระดับ 2,370 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสุดในระดับ 38 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จะดันให้ราคาทองคำปรับขึ้นไปถึงระดับดังกล่าวได้

“จุดขายออกที่น่าสนใจให้ไว้ที่ 41,500 บาท

และ 42,500 บาท หากค่าเงินบาทอ่อนค่าถึง 38 บาทต่อเหรียญสหรัฐ คุณกับราคาทองคำโลกที่ 2,370 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ทองคำไทยจะอยู่ประมาณ 43,800 บาท หากค่าเงินบาทอ่อนค่ามากกว่านี้ หรือทองคำโลกปรับขึ้นไปมากขึ้นอีก มีโอกาสเห็นราคาทองคำขึ้นไปถึง 45,000 บาทต่อบาททองคำได้ เพราะมีปัจจัยทำให้เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ได้แก่ ต่างชาติขายพันธบัตรไทยหลักหมื่นล้านบาท หุ้นไทยขายออกเป็นแสนล้าน เงินหยวนอ่อน ซึ่งผูกกับเงินบาทและเงินยูโรอ่อนหรือแข็งที่เปลี่ยนแปลงตรงข้ามกับค่าเงินบาท" นางพวรรณกล่าว

นางพวรรณกล่าวว่า การลงทุนตลาดทองคำหากเป็นผู้ที่มีทองคำในมือถ้าปรับขึ้นมากก็ทยอยขายออกมาทำกำไรตรงหน้าก่อน จากนั้นหากราคาทองคำย่อตัวลงค่อยเข้าซื้อสะสมใหม่อีกครั้งได้ เช่นเดียวนักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อใหม่ให้รอจังหวะย่อตัวเป็นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยง เพราะจุดตอนนี้ถือว่าปรับขึ้นสูงมากแล้ว โดยจังหวะปลอดภัยการเข้าซื้ออยู่ที่ระดับ 39,500 บาท หรือ 38,500 บาท โดยต้องติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ หากตัวเลขเป็นบวก ราคาทองคำมีโอกาสทะลุ 2,300 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ขึ้นไปได้ แต่หากเป็นลบ ทองคำอาจย่อตัวแรงกว่าปกติเพราะราคาปรับขึ้นไปแรงเช่นกัน

นักลงทุนจีนมั่นใจศก.โต3%

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรก มีโอกาสที่จีดีพีโตได้ 3% จาก 3 แรงส่งคือ 1.จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะชาวจีนหลังใช้มาตรการวีซ่าฟรีมียอดเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น คาดปีนี้มียอด 8-10 ล้าน 2.การลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนและเปิดกิจการในไทยมากขึ้น โดยมีไม่น้อยที่ไม่ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ล่าสุดทุนใหญ่จากสหรัฐเข้ามาลงทุนขยายตลาดในกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง กลุ่มยานยนต์อีวีและพลังงานทาง

เลือก เช่น พลังงานลม ท่อย่อยเข้ามาลงทุนสูงขึ้น 3.ภาวะอากาศแปรปรวน ร้อนแล้งและพายุเกิดไปทั่วโลก กระทบต่อผลผลิตในประเทศต่างๆ ต้องเพิ่มการนำเข้า ซึ่งไทยแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว พัก ผลไม้ จะได้รับอานิสงส์นี้และส่งออกได้มากขึ้น

"จากผลสำรวจนักลงทุนจีนในไทยถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในไทย มีมุมมองดีขึ้นและสูงขึ้นในครึ่งปีหลัง สะท้อนถึงความมั่นใจต่อการลงทุนในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่แค่นักลงทุนจีน แต่กำลังเห็นการเข้ามาของทุนสหรัฐ ยุโรป สนใจต่อการขยายการค้าและลงทุนในเอเชียมากขึ้น ซึ่งไทยก็มีศักยภาพรองรับการลงทุนจากทั่วโลกได้ อย่างไรก็ตาม หอการค้าได้หารือใกล้ชิดกับภาครัฐและเอกชนด้วยเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ" นายณรงค์ศักดิ์กล่าว

เก็บภาษีสินค้าสมน้ำสมเนื้อ

นายณรงค์ศักดิ์กล่าวต่อว่า กรณีกระทรวงการคลังเตรียมเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท และกำหนดให้แพลตฟอร์มเป็นผู้นำส่งภาษี มองว่าสมน้ำสมเนื้อ เชื่อว่าจีนเข้าใจและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ เพราะวันนี้คนจีนกับการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ และการออกไปกินหรือซื้อสินค้าในค้าปลีกไม่ได้มากเท่าก่อน ขณะเดียวกันผู้ผลิตในประเทศต้องปรับตัว อาจลดกำลังการผลิตและหันนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปมาจำหน่ายแทน หรือร่วมทุนตั้งเชากลางทุนในไทยแทน จะได้ทั้งรายได้ค่าเช่าพื้นที่ เทคโนโลยี และลดความเสี่ยงต้นทุนจากสต็อกที่เหลือ

"ส่วนการทบทวนอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย กนง. ถ้าลดลงก็เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ต้องการคือการเข้าถึงแหล่งกู้ให้มากขึ้น จะสำคัญกว่าจะลดดอกเบี้ยเท่าไร โดยเฉพาะเอสเอ็มอีวันนี้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ต่ำมาก และเห็นด้วยที่ปรับขึ้นค่าแรงรายวัน หากปรับขึ้นไปตามภาวะจริงจะไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะตอนนี้แรงงานทักษะมีรายได้ที่สูงกว่าพื้นฐาน" นายณรงค์ศักดิ์กล่าว



Plantable Bangkok

การกั้ค้หาสุดยอด "นักปลูกผัก"

ทั้งปัญหาสารเคมีปนเปื้อนบวกกับกรุงเทพมหานครมีขนาดพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ เฉลี่ยเพียง 7.7 ตารางเมตรต่อคน ต่ำกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตรต่อคน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการสร้างพื้นที่สีเขียวกินได้ Plantable Bangkok ปลูกระดมสร้าง "นักปลูกผัก" ทั่วเมือง

ทั้งนี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC-CEUS) เจ้าของโปรเจกต์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุว่า แนวทางการพัฒนาเมืองในอดีตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองใหญ่ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ตลอดจนการรุกรานพื้นที่เกษตรกรรมทำให้เมืองสูญเสียความสามารถในการผลิตอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทั้งทางกายและจิตใจของคนเมือง

สิ่งที่เห็นชัดเจน คือ ช่วงเกิดสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด คนกรุงเทพฯ เลือปัญหาขาดแคลนอาหาร ทั้งที่การปลูกผักสวนครัวในรั้วบ้านเป็นเรื่องที่ทำได้เองไม่ยากนัก

เวลาเดียวกัน แม้มีผู้ประกอบการร้านอาหารมากมาย แต่ใช้ว่าทุกคนสามารถจับ



จ่ายได้ทุกวันและส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่าผักผลไม้ตามตลาดสดทั่วไป

ที่สำคัญ การเลือกซื้อผักปลอดสาร 100% ยังเป็นเรื่องยากในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ร้านอาหารกลุ่มเกษตรอินทรีย์หลายแบรนด์ไม่สามารถเจาะตลาดกลุ่มคนกำลังซื้อสูง มีการออกเมนูหลากหลายรูปแบบ และทำยอดขายได้มากมาย อย่าง OHKAJHU (โอ้กะजू) Salad Factory (สลัดแพคตอริ) Jones' Salad (โจนส์ สลัด)

ก่อนหน้านี้เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เคยสุ่มตรวจผักผลไม้ทั้งหมด 509 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ ประกอบด้วยผลไม้ 9 ชนิด ได้แก่ ส้มโอ ส้มแมน

ดารินนำเข้า ลองกอง น้อยหน่า แก้วมังกรฝรั่ง ส้มสายน้ำผึ้ง พุทราจีน และองุ่นแดง นอก กับผัก 18 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว แครอท ถั่วฝักยาว บรอกโคลี หัวไชเท้า ฝักบัว มะระ กะเพรา กวางตุ้ง ผักชี มะเขือเทศผลเล็ก คื่นฉ่าย ขึ้นฉ่าย พริกแดง และพริกขี้หนู พร้อมของแห้งอีก 2 ชนิด ได้แก่ พริกแห้งและเห็ดหอม โดยส่งตัวอย่างทั้งหมดไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งสามารถตรวจวัดผลได้ครอบคลุมสารเคมีกำจัด



แมลง และเชื้อรากว่า 500 ชนิด พบว่ามีผัก และผลไม้มากถึง 58.7% ที่พบสารพิษตกค้าง เกินมาตรฐาน

ผักที่พบการตกค้างเกินมาตรฐานมากที่สุด คือ มะเขือเทศผลเล็ก พริกชี้หนู พริกแดง ขึ้นฉ่าย คื่นห่าน

ผลไม้ที่พบสารพิษตกค้างมากที่สุด ได้แก่ องุ่นแดงนอก พุทราจีน ส้มสายน้ำผึ้ง ฝรั่ง แก้วมังกร น้อยหน่า

อีกด้านหนึ่ง มูลนิธิชีวิตวิถี หรือ BIO THAI ได้หยิบยกการศึกษาของ National Gardening Association และองค์กรต่างๆ ของสหรัฐฯ ซึ่งให้ภาพที่น่าสนใจมากกว่า วิฤต โควิตซึ่งต่อเนื่องเชื่อมโยงมายังวิฤตอาหาร ครั้งสำคัญของโลกทำให้ครอบครัวอเมริกันมากถึง 35% หันมาปลูกผักผลไม้เพื่อกินเอง จนเกิดนักปลูกผักและผลไม้หน้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง 18.3 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียล (Millennials) หรือ Gen Y (เกิดตั้งแต่

ปี ค.ศ.1980-2003) ลัดส่วนประมาณ 29% ของกลุ่มประชากร ชาวสวน และ 42% ของประชาชนใช้เวลาปลูกผักทำสวนมากขึ้นในช่วงโควิดระบาด นอกจากนั้น 55% ของครัวเรือนอเมริกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำสวน โดยหลายฝ่ายมองว่า ในโลกสมัยใหม่นั้นการปลูกผักผลไม้และทำเกษตรของครอบครัวรุ่นใหม่กำลังเป็นเทรนด์ของโลก

แน่นอนว่า UddC-CEUS ต้องการปลูกเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาพด้วยแนวคิดเกษตรในเมือง เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาพ พื้นที่ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของกรุงเทพมหานครแบบยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามหานักปลูกไม่ใช่กลยุทธ์เดียว เพราะหากเจาะลึกภาพรวมแล้ว UddC-CEUS วางแผนผลักดันในภาพใหญ่ผ่าน 3 โครงการหลัก ประกอบด้วยโครงการแผนพัฒนาย่านนาอยู่พระโขนง-บางนา โครงการวิจัยนวัตกรรมนโยบายและยุทธศาสตร์เมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 15 นาที ในกรุงเทพฯ และโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกษตรในเมือง โดยมีอีก 2 โปรเจกต์ย่อย คือ โครงการสวนผัก 15 นาที เพื่อฟื้นฟูย่าน และโครงการร่วมด้วยช่วยปลูก Plantable Bangkok ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2565-ธ.ค. 2567



สำหรับโครงการสวนผัก 15 นาที เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ มีการกำหนดพื้นที่ต้นแบบเกษตรและทดลองปฏิบัติจริง 5 พื้นที่นำร่องในย่านพระโขนง-บางนา เริ่มจาก 1. พื้นที่สวนเกษตรสำนักงานเขตบางนา ขนาด 3 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมการเกษตรของสำนักงานเขตบางนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรของโรงเรียนในย่านบางนา รวมถึงมีพื้นที่ตลาดที่รวบรวมสินค้าและผลผลิตจากเกษตรกรตามนโยบาย Farmer Market 50 เขต

2. พื้นที่โรงเรียนพูนสินเพชรสุขอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขนาด 375 ตารางเมตร เดิมเป็นพื้นที่รกร้างรอการพัฒนาที่ดินบริเวณใต้ทางด่วน โดยโรงเรียนวางแผนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืน และได้ทำสัญญาขอใช้พื้นที่กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. พื้นที่เอกชนในชื่อยวชิรธรรมสาริต 35 เพื่อสาธารณประโยชน์ภายใต้นโยบาย Green Bangkok 2030 โดยเจ้าของที่ดินจะได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพัฒนาในความดูแลของสำนักงานเขตพระโขนง และเคยมีการออกแบบโดยบริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด ภายใต้แนวคิดพื้นที่สีเขียวสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ ผสานเข้ากับแนวคิดเกษตรในเมือง

ส่วนอีก 2 พื้นที่นำร่องเป็นพื้นที่เอกชนของกลุ่มบริษัท กิรัชบุรี ในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่ง กิรัชบุรี เสนอให้ศึกษาเป็นพื้นที่ร่วมใช้ประโยชน์กับสังคม แบ่งพื้นที่แรกอยู่บริเวณหน้า Beat Active ศูนย์ฯ ไบเทค รวม 50 ไร่ หรือ 81,000 ตารางเมตร เดิมเป็นลานจอดรถรอการพัฒนา และพื้นที่ดาดฟ้า ขนาด 1.5 ไร่ หรือ 3,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ

ด้านโครงการร่วมด้วยช่วยปลุกกลยุทธ์การกั้คั้หา "นักปลุกฝั้ก" เร้มดีเ้ด้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยคาดหวังให้ผู้คนเหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นอาสาสมัครเกษตรในเมืองเข้าร่วมประกวดสวนฝั้กเพื่อปลุกต้นแนวคั้ดเกษตรในเมืองให้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ในการประกวดหา "นักปลุกฝั้ก" ยอ้ดเยี่ยมที่สุดนั้น โครงการเร้มเปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 16 เมษายน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล/ครั้วเรื้อน เป็นสมาชิกครอบครัวอยู่ในหลังคาเรื้อนเดียวกัน มีพื้นที่ปลุกฝั้กสวนครั้ว เช่น สวนหลังบ้าน ระเบียงคองโดฯ หรือดาดฟ้า ประเภทที่ทำงาน รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 5 คน มีพื้นที่ปลุกในออฟฟิ้ส และประเภทชุมชน รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 5 คนเช่นกัน มีพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่ปลุกในชุมชน โดยผู้สมัครต้องไม่ใช่ผู้ประกอบการ

หลังการสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติจนผ่านรอบแรกแล้ว ผู้เข้าร่วมประกวดจะผ่านการเว้ร้กขอปลุกมือปลุก อบรมการเตรียมปัจจัยการผลิต ตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นที่ ดิน น้ำ หนัก พันธุ์พืช วัสดุเพาะกล้า โดยห้ามนักปลุกฝั้กใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการปลุก

หลังจากนั้นเม้เว้ร้กขอ Farm Tour ลงพื้นที่สำรวจแปลงเกษตรในเมือง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปใช้กับแปลงเกษตรของตัวเองตามด้วยเว้ร้กขอการแปรรูป และปรุงอาหารจากวัตถุดิบในสวน ก่อนสรุป และประกาศผลการประกวดในช่วงเดือนพฤศจิกายน

หลายฝ่ายเช้่อมันว่า ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือน การปลุกปั้นนักปลุกฝั้ก ไม่ใช่แค่หวังเงินรางวัลรวม 90,000 บาท แต่ลั้งสำคัญมากกว่าคือ ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ต่อแผนการสร้างแนวร่วมอาสาสมัครเกษตรในเมืองที่แข็งแกร่งขึ้น .

ลงทุนกว่า 30 ล้าน ได้คืนทั้งหมดแล้ว!!

'ควายปลักไทย'สร้างรายได้ทุกวัน

ตั้งเดิมเราจริงๆ เป็นฟาร์มวัวมาก่อนฟาร์มวัวเนื้อแต่ว่า
ประสบปัญหาด้านการตลาดก็เลยต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ มาเลี้ยง
ควายปลักไทยที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกมีความทนต่อ โรค กินหญ้า
อัตราแลกเนื้อที่ดี แรงงานก็ได้ สวยงามดี แล้วก็มี "น้ำนม" ที่ดี
อีกด้วย

คุณพรหมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของ "สอนศิริฟาร์มควาย
ไทย" บอกว่า สัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่สามารถทำคุณประโยชน์หรือว่า
มีพลังที่ได้มากกว่าวัวเนื้อที่ตนเองเคยเลี้ยงมาก่อนหน้า ควายปลัก
ไทยที่กำเนิดอยู่ในเมืองไทยแล้วมีดี ดีที่สุดในคำว่า Swamp Buffalo
ในโลกนี้ควายไทย "ดีที่สุดในโลก"

แรกๆ เราเริ่มต้นจากการเลี้ยงควายไทย หรือควายปลักไทย
อยู่ประมาณ 40 ตัวเราก็คิดว่าถ้าเราจำหน่ายพันธุ์กรรมอย่างเดียว
พันธุ์กรรมของควายซึ่งจะจำหน่ายได้ตอนสมัยนั้นคือ เราจะไปหา
ซื้อควายยังไม่มีใครอยากขายให้เราเลย เราแค่คิดว่าอยากจะทำ
พันธุ์กรรมจำหน่ายให้กับเกษตรกร ขยายก่อนแต่ว่าการขยายก่อน
นั้นกว่าที่เราจะเลี้ยงจำหน่ายพันธุ์กรรมได้ เราต้องใช้ระยะเวลาถึง
2-3 ปีในช่วงของการเริ่มต้น มันถึงจะจำหน่ายได้ หนึ่งปีอุ้มท้อง
สองปีหย่านม แล้วอีกปีหนึ่งถึงจะสามารถจำหน่ายได้ใช้ระยะเวลา
ถึง 3 ปี ในระยะเวลา 3 ปีนี้เราจะกินอะไร!!!

"นมควายไทย" อีกโปรดักต์ทำเงิน ของสอนศิริฟาร์ม

"นมควายไทย ต้องเน้นที่ว่าควายไทยนะครับ ควายปลัก





ไทย เดียวกันจะเป็นคำว่า Siam swamp buffalo เนาะคือหนึ่งมีกลิ่นหอม หอมเหมือนข้าวหอมมะลิ สองก็มีรสชาติที่หวาน ด้วยน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในน้ำนมเนี่ยพอดี ไม่มีกลิ่นคาว มีความเข้มข้นของโปรตีน แคลเซียม ที่อยู่ในน้ำนมเนี่ยอันนี้คือทางด้านภายนอก มีความเข้มข้น มีความหนืดสูง

หลังจากนั้นเราก็เอาไปวิเคราะห์ วิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่แตกต่างจากนมวัวมากที่สุดก็คือ คำว่า total solids ก็คือของแข็งที่อยู่ในน้ำนม น้ำนมควายไทยเราเนี่ยจะมี total solids วัตออกมาแล้วมี 20-25% ทั้งที่นมวัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11-12% ทำให้เวลาเราดื่มจะได้รสสัมผัสที่มีความ "มัน" ไขมันจะสูง คือ 8% ขึ้นไป จากการวิเคราะห์แล้วเป็นไขมันดีโดยส่วนใหญ่ มีคอเลสเตอรอลต่ำมาก 0.8% แต่ถ้ายัดกับนมวัวจะมี 4-5% มีความเหมาะสมสำหรับคนที่แพ้นมวัวทั้งหมดทั้งมวล"

การผลิตนมของฟาร์มจะทำแบบพาสเจอร์ไรซ์ใส่บรรจุขวดแก้วที่สะอาด เราเน้นดูงานก่อนว่าอันไหนที่มันไม่เหมาะสม มันไม่ดี มีการไปดูตัวอย่างว่าเขาริदनมอย่างนั้นมันจะส่งผลถึงอะไรบ้างแล้วเราก็ไปขอความร่วมมือกับ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ว่าเราจะริदनมควายเราจะทำอย่างไรให้ "นม" มีคุณภาพ เราก็ไปหาจุดบกพร่องทั้งหมดแล้วก็เอามาแก้ไขของเราแล้วจนทำให้เราไม่มีจุดบกพร่องว่า คำว่า "นมควาย" คนที่ยังไม่รู้จักก็อยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเป็นสอนศิริฟาร์มเราเนี่ยก็จะให้มาดู มาดูว่าก่อนที่จะริदनมเราทำอย่างไร ความสะอาดขนาดไหน ขึ้นมาตรฐานยัง ไง จนได้รับมาตรฐานของ ม.เกษตรศาสตร์ ให้แบรนด์ "KU"(เคยู) กับฟาร์มมวัวเป็นสัตว์ที่ให้นมถือเป็นพรีเมียมเกรด

พัฒนาเพิ่มช่องทางการตลาดของตัวเอง

ปี 2561 เราเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้น ก็มีคนมาขอเราเป็น "ผู้แทนจำหน่าย" จำหน่ายในกรุงเทพฯ และในทั่วประเทศเลย "มาทำ



สัญญาว่าเออเราจะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายนมควายไทยของคุณนะ เราก็จากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเป็นหลักแล้วก็การตลาดเขาก็มีการเดินตลาดของตัวแทนจำหน่ายของเราแต่มาเมื่อปี 2565-2566 ที่ผ่านมามีเราจะเอาตรงนี้มาทำตลาดของเราเพราะว่าการทำนมพาสเจอร์ไรซ์อย่างเดียวกับโยเกิร์ตมันอาจจะเพียงจุดน้อยนิดจุดเดียวเอง มันน่าจะมียะไรที่มากกว่านี้"

อย่างเช่น เราก็เอามาทำสบู่ มาทำโลชั่น นำมาทำเป็นแฮนด์ครีม แล้วก็มาทำเป็นในส่วนของ "อาหาร" ประกอบในเรื่องของ

อาหาร แกงเขียวหวาน หรือว่าทำไอศกรีม แต่อันเดิมเรากียังอยู่ แล้วก็เรามาจัดตั้งคาเฟ่ขึ้นมาเป็น Sornsiri Farm Café Route buffalo คาเฟ่ที่อยู่ในฟาร์มนี้ นมที่เราใช้ทั้งหมดเราจะใช้นมควายที่มีคุณภาพที่เรา

“เราทำธุรกิจจากฟาร์มก่อนเราหนึ่งเขาเรียกว่าต้องมี ตอนนั้นเราขายส่งเข้ากรุงเทพฯ อย่างเดียวส่งให้คนอย่างนมเนยเราอาศัยจตุกเขาขายใจ การที่เราขายใจด้วยตัวเองเกิดขึ้นมาด้วยตัวเอง ถ้าวันหนึ่งเขาหยุดธุรกิจตรงนั้นไปเราก็ต้องขายใจด้วยตัวเองได้”



ตอนนี้เราก็กทำ “ซีล” เพิ่มขึ้นมาด้วย ซีลเราอร่อยมาก มอสซาเรลล่าซีลจากนมควายไทย มันเป็นซีลที่มีคุณภาพสูงที่สุดแล้วเราจะทำทั้งซีลสด ซีลสต็อก ซีลทอด “ลา” อร่อยๆ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ ไอ้เดิมใหม่ล่าสุดของฟาร์มแล้วก็ยังมี “เงิน” ที่เยอะมากขึ้นด้วย

“น้ำหนักเดิม 10 กิโลฯ เราทำซีลได้ 2.5 กิโลฯ มูลค่าของซีล กิโลกรัมหนึ่งเราขายตอนนี้ กรัมลละ 3 บาทใช้ครึ่ง 2.5 กิโลฯ ก็อยู่ประมาณ 7,000 บาทจากน้ำหนัก 10 กิโลฯ ถ้าขายเป็นน้ำหนักจะได้อยู่ประมาณ 3,000 ก็เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า”

แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จาก “รกควาย” หรือ Placenta buff เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมา ทุกวันนี้มีการบริโภค “รก” เป็นยาอยู่เยอะในแพทย์แผนจีนแทบทั้งหมด เพราะมีฮอร์โมนเพศหญิง-ฮอร์โมนเพศชาย มีสารอาหารที่ครบถ้วนที่อยู่ในนั้น และอีกส่วนหนึ่งที่มีมากมายที่สุดก็คือจะมี “คอลลาเจน” จะดูแลในส่วนของคุณสมบัติเซลล์ในร่างกาย

“เราไปเจอคุณหมอแพทย์แผนจีนที่โรงพยาบาลหัวเฉียว เขาให้เราผลิตและสั่งให้เขาเลยเขาจะไปขายที่เมืองจีน มีเท่าไรรับหมดเราก็เลยมีใจโอเคเดียวเอ๊ะเราทำขึ้นมาแล้วเรา เอามาให้คนไทยกินก่อนดีมัย”

มีความเหมาะสมสำหรับการไปปรับฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิง น่องๆ ผู้หญิงที่ปวดท้องอย่างรุนแรงก่อนมีรอบเดือน ตัวนี้จะดูแล้วดีดีที่สุด กินขวดหนึ่งก็หายแล้ว เราไม่ได้ว่าเป็นการโฆษณาอะไรนะแต่ว่าเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่สามารถทดแทนฮอร์โมนที่ขาดฮอร์โมนในร่างกายที่เราอาจจะขาดความสมดุลไป

● รายได้ ณ ปัจจุบัน มาจากไหนบ้าง?

“ควาย 10 ตัวเนี่ยจะใช้เวลาเลี้ยงวันหนึ่ง ถ้าเลี้ยงในระบบผสมวันหนึ่ง 2 ชั่วโมงเอง เสียเวลากับมันแค่ 2 ชั่วโมงจากนั้นไม่ต้องทำอะไรแล้ว เพราะตั้งระบบไว้หมดแล้วเป็นระบบการทำงานเป็นระบบ น้าก็เป็นระบบ อาหารก็เป็นระบบ น้บูก็ก็เป็นระบบ ให้หญ้าให้ฟางเป็นระบบหมด วันหนึ่งทำงานแค่ 2 ชั่วโมงเฉลี่ยแล้ว”

พูดถึง “รายได้” ก็แล้วกัน เราเลี้ยงไว้เยอะแยะมากมายเราเลี้ยงไว้เพื่ออะไรบ้าง อย่าง “ฟอพันธ์ุ” ก็จะมีจำหน่ายเป็นน้ำเชื้ออยู่แล้ว น้ำเชื้อฟอพันธ์ุของ “แก้วฟ้า” (พญาควายสี่เผือก) กับ “มณีแดง” ราคาซื้อคิดเป็นราคาส่งด้วย (โดสละ 1,000 บาท) ถึง 2,000 บาท ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าถ้าเอาจำนวนเยอะเราก็ลดให้ตามปกติ แล้วก็ส่วนของ “ลูก” ที่เกิดมาลูกตัวเมียก็จะมีการค้า ถ้าตัวไหนสวยงามเราก็คัดเลี้ยงเป็นควายสวยงาม ถ้าตัวไหนไม่สวยหรือตัวผู้ที่ไม่สวยเราก็เป็นควายเนื้อไป อื่นๆ ที่เป็นรายได้ในการเลี้ยงควายของฟาร์มเราก็เป็น “มูลควาย” หรือปุ๋ยวันหนึ่งได้เป็น 3 ตัน(สด)/วัน จากตัวควายทั้งหมด 400 ตัว ถ้าตากแห้งแล้วใน 3 ตัน (สด) จะได้อายุประมาณ 800 กิโลฯ ตอนนั้นเราขายเราเก็บมีเยอะมากก็โดสละ 1 บาท ตันละ 1,000 บาท แต่จะขายก็เป็นฟางไป ถ้าเล็กๆ ก็มา



คุยกันอีกที แต่ว่าฟางหนึ่งก็ 3 หมื่นบาท

ณ วันนี้ถ้าพูดถึงการสร้างรายได้เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 ของฟาร์ม “ก็เป็นตัวลูกควาย เพราะมูลค่าของเขาจะสูงกว่า แต่ว่าตัวหลังลงมากก็เป็นนม ต่อมาก็คือเป็นมูล ต่อมาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราเมื่อมีก็หลายอย่าง มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะแตกแขนงไปทางไหนบ้าง แต่ผมคิดว่ายังมีช่องทางอีกเยอะในส่วนของเรา”

สร้างรายได้ให้ทุกวัน ลงทุน 30 กว่าล้านวันนี้คืนทุนทั้งหมดแล้ว!!!

จากนานๆ ครั้งหนึ่ง ได้ขาย ได้เงินสองสามปีได้เงินครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้เราต้อง ได้เงินทุกวันเงินที่ได้ทุกวันก็เกิดจากการขาย นมขายผลิตภัณฑ์ของเรา ขายมูลขายปุ๋ย มีทุกวันมีรายได้ทุกวันปุ๋ยคอกก็มีคนมาซื้อทุกวัน

“ตอนนี้จาก 200-300 ตัวเป็น 400 กว่าตัวไปเลย ถามว่า 400

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360°

Poo Jatkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 356

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 6 - ศุกร์ 12 เมษายน 2567

ปีที่: 15

ฉบับที่: 754

หน้า: 30(เต็มหน้า), 31

Col.Inch: 214.03 Ad Value: 76,194.68

PRValue (x3): 228,584.04

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลงทุนกว่า 30 ล้านได้คืนทั้งหมดแล้ว!! 'ควายปลักไทย'สร้างรายได้ทุกวัน



กว่าตัวนี้มันก็เยอะนะไปพูดกับใครๆ กับออกอุทาน! แต่ผมก็ถือว่าปกติ มันก็พอสมควรนี่เองว่าเราสร้างมันมาเมื่อก่อนนี่แหละ เราสร้างโรงเรือนแต่ละโรงไม่ต่ำกว่า 3 ล้าน 3.5 ล้านแน่ะ แล้ว 10 โรงเรือนก็ 30 กว่าล้านแต่ค่า เงินที่ลงทุนไปทั้งหมดทั้งซื้อควาย ตัวควายตัวย่อยอะไรด้วย ก็ระยะเวลาผ่านมา 9 ปี 10 ปีนี้เราก็คงได้ทุนคืนหมดแล้ว! ได้ทุนคืนแล้วนะครับถ้าตามระบบนี้ ผมได้ทุนคืนหมดแล้ว"

เฉพาะค่าหม้อย่างเดียวจะไล่ปีละ ไม่ต่ำกว่า 1-2 ล้านบาททำมาตั้งแต่ปี 2561 ถึงวันนี้ อันนี้คือคิดแค่อย่างเดียว ชายตัวควายอีก(ชายลูก) ปีหนึ่งก็ 10 ล้าน/8 ล้าน/5 ล้าน/7 ล้าน ก็ว่าไป มันก็อยู่ด้วยตัวของมัน ค่าใช้จ่ายก็ปีหนึ่งก็ว่ากันไป หักค่าใช้จ่ายแล้วมันก็เป็นส่วนที่เราลงทุนไว้ก่อน เราจะให้ใครก็ได้ ปรียังได้! เพราะเราไม่มีต้นทุนแล้ว

ทำเกษตรต้องกล้าเปิดใจ เริ่มต้นจากเล็กๆ ไปหาใหญ่ได้

ต่อไปถ้าเป็น "สวยงาม" เราก็คัดเลือกจากในฟาร์ม แต่ถ้าเป็น "เนื้อ" ถ้าเรายังขาดจุดไหนอยู่เราต้องนำเข้ามาแล้ว หมไม่ขีด เราก็คัดเลือกเข้ามา ต้องไปปรับเปลี่ยนอีกรอบหนึ่ง เป็นการผ่าตัดฟาร์มอีกรอบหนึ่ง ถ้ามันให้ผลผลิตอย่างตัวนี้ให้ควายงามดี เราก็คัดแต่ควายงามไปเฉพาะตัวนี้ ตัวนี้ให้นมดีเราก็คัดผลิตที่ให้นมดี

"อย่าลืมนะนมรอบหนึ่ง 9 หมี่ถึง 1.5 แส่นบาท/ตัว/รอบ มันก็เป็นรายได้ที่ได้เลยไม่ต้องรออนาคตใช้หมี่ครับ ไม่ต้องรอว่าต้องขายได้ก่อนนะ บางทีเรายังไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ แต่ตรงนี้เราต้องได้ก่อน มันก็เป็นสิ่งที่ดีมาก"

สำหรับคนที่สนใจอยากจะทำเลี้ยงหรือลองทำฟาร์มดูบ้าง "จริงๆ แล้วตอนนี้ ณ บัดจุบันนี้ราคาควายกำลังดีลงมา ทั้งสวยงามด้วย ทั้งเนื้อทั้งนมอะไรด้วย ถ้าจะเล่นแนวสายเดียวกับผมเลยนะตัวเมีย "ตัวแม่พันธุ์" ตอนนี้อย่างจะกินตัวละ 1 แส่นถึง 2 แส่นบาท แต่

ต้องพันธุกรรมที่เราต้องการดีๆ นะ อันนี้ผมเยอะ กินเก่ง ถ้าตัวไหนให้นม/ให้นมดี กินเก่ง ก็จะทำให้ลูกโตอยู่แล้วใช้หมี่ครับ มันก็จะส่งลูกไปทางที่ดี โอกาสให้พ่อที่ดีมา Plus หรือเข้ามาจับกันหมี่มันก็จะให้ลูกที่ดีส่งไปทางพ่อหรือว่าให้ผลผลิตในตัวลูกที่ดี หมี่ที่ดี กินเก่ง เนี่ยราคาต่อไปไม่มีลค่าของสัตว์ชนิดนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่างนี้ พันธุกรรมที่ดี กินเก่ง ให้นมดี 3 อย่างนี้จะได้ขายได้ 2 แส่น 3 แส่น 4 แส่น 5 แส่นหรือถึง 1 ล้าน"

ทุกวันนี้มีต่างประเทศมาติดต่อเยอะแยะมากเลย ผมไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่า ไปบอกใคร เขาก็ไม่เอา คือเอาเหมือนกันแต่ว่ามันต้องใช้ใจมากๆ ในการดูแล หรือบางคนเขาก็ไม่ได้เปิดใจ การเปิดใจเป็นส่วนสำคัญที่สุดของคนที่ทำกาเกษตร ไม่ใช่ใช้ว่าเปิดใจ คุณบอกว่าเลี้ยงในระบบนี้พ่อแม่ฉันก็เลี้ยงมาอย่างนี้ ปู่ย่าตายายเป็น 100 ปี เขาก็เลี้ยงมาอย่างนี้ ผมก็เลี้ยงมาอย่างนี้แหละ คือถ้าเป็นประมาณนี้ก็คือ มันไม่มีการพัฒนาอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไป สิ่งที่ดีๆ มันก็ไม่เกิด แล้วไม่มีใครคิดนวัตกรรมใหม่เพื่อการเกษตรขึ้นมาได้เลย เพื่ออาชีพของตัวเองเลย "เกษตรกรยุคใหม่ต้องใช้ข้อมูลเป็น ต้องใช้ข้อมูลเป็นหลัก ข้อมูลต่างๆ ที่เราผ่านมาแต่ละปี แต่ละรอบเนี่ย การรีดนมได้เท่าไรตัวนี้ได้เท่าไร ปีนั้นได้เท่าไร ปีนี้ได้เท่าไร รอบนี้เขาได้เท่าไรมีตัวใหม่ตัวไหนที่ได้ดี พันธุกรรมย้อนกลับไปหาที่เดิม เราจะไปสืบเสาะหาว่าพันธุ์นี้มันอยู่ตรงไหน เราก็คงไปเอาพี่น้องเข้ามา" ต่อไปมันจะเข้าสู่โหมดของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง เหมือนที่อิสราเอล มันจะเข้าโหมดอุตสาหกรรมฯ ไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาที่บ้าน เลี้ยงหมูหลังบ้าน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหลังบ้านไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว ต่อไปมันจะเป็นปรับเปลี่ยนแล้ว

"ควายไทยซอฟต์แวร์เวอร์" ที่แท้จริง เดินหน้าขยายควายนม & เนื้อ เต็มสูบ!

เจ้าของ "สอนศิริฟาร์มควายไทย" ยังบอกด้วยว่า ต่อไป

ประเทศไทยหรือว่าในโลก ใครมีอาหารอยู่ในมือจะเป็นต่อ ยังมีภาวะความแห้งแล้งอะไรด้วย ฝนตกน้ำท่วมมากๆ ในโลกนี้ หรือว่าสงครามด้วยอะไรด้วย เราไปมองในเรื่องเงินมากเกินไปมันจะไม่ได้เงิน! มองในเรื่องความพอกินพออยู่ จะเหลือเงิน!

คนรุ่นใหม่จริงๆ ต้องการจริงๆ นะ ไม่ได้ต้องการแบบเงินด่วน มันมี 2 อย่าง คือคนรุ่นใหม่จริงๆ บางทีอยากจะลงทุนไปแล้วลงทุนน้อย ขายได้เยอะๆ ขายอะไรก็ได้ที่เป็นเงิน เป็นเงินให้ได้อย่างเดียวเลย คิดแต่เรื่องเงินๆ ตรงนี้ก็เหมาะสมที่จะมาเลี้ยงควาย ต้องมองที่ว่า ความยั่งยืน เราจะอยู่กับเขาไปเราจะโตไป เราจะวันหนึ่งเราได้ดีควายที่สวยงามมานั้นคือโบนัสก่อนโตเรา แต่เราพี่น้องเราต้องมีกินมีอยู่ปกติ แล้วก็โบนัสที่เราได้ 2 ตัวซึ่ง 2 ตัวนี้อาจจะได้อีก 1 ล้าน คือโบนัสก่อนโต ถ้าเราเลี้ยงได้อย่างนี้ค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ต้องจ่ายเพื่อ "ทางลัด" จริงๆ ทางลัดคือ ต้องประกวด ประกวดแล้วเอาใหญ่ๆ โดๆ สวยๆ แล้วก็ขาย ได้ราคา! ไม่รู้ว่าบางคนได้แชมป์ไม่รู้ก็แชมป์แต่ ขายไม่ได้! เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงการเลี้ยงควายประกวด ตัวหนึ่งๆ ควายสวยงาม 1 ตัวจนถึงอายุสัก 4 ปี มันน่าจะต่ำกว่า 3-4 แสน หรือบางตัวเป็นล้าน! อันนั้นก็คือเส้นทางลัด

"แต่เส้นทางยั่งยืนอย่างที่เราเป็นอยู่นี้ เป็น Soft Power จริงๆ เนี่ยนะ เราต้องมองถึงความจริง ความจริงที่เป็นอยู่เท่านั้น ที่เลี้ยงๆ กันอยู่นี้เลี้ยงเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับ ก็ตรงนี้นะมากกว่า ความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นได้"

มีคู่แข่งมั้ย มันเกิดการแข่งขันราคาหรือมีอุปสรรคในเรื่อง "การขาย" อะไรยังไงบ้าง? ซึ่งเจ้าของสอนศิริฟาร์มควายไทยก็ได้ตอบว่า คำว่าสัตว์เลี้ยง ถ้าสวยงามคือมันขึ้นอยู่กับความพอใจ แต่ตลาดเนี่ยเป็นของใครของมัน ส่วนของใครของมัน คนนี้อาจจะชอบสายพันธุ์ของผมนี่มาซื้อ คนนี้ไม่ชอบ เราจะบิลดีให้ชอบยังไงเขาก็ไม่เอา มันเป็นเรื่องความพอใจ แต่ถ้าต่อไปมันเป็นตลาดที่เกี่ยวกับ "เนื้อและนม" เป็นหลักอย่างเนี่ย ส่วนนั้นที่สำคัญที่สุด ต่อไปนี้ตั้งแต่เป็นต้นไปผมจะทำตลาดเนื้อและนม ให้มันชัดเจน ให้มันมองเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆ

"ตอนนี้ผมก็เป็นมันไม่ใช่เงาะนะ ตอนนี้อยู่แต่ว่ามันยังแค่ฟาร์มเดียว เราอยากให้มีลูกค้า หรือว่าลูกค้าของเราเนี่ย หรือเกษตรกรคนอื่นๆ ทำเหมือนเราด้วย"

พลิกวิกฤตว่าเนื้อเปลี่ยนแนวคิดใหม่สู่การเลี้ยง "ควายปลักไทย" สร้างรายได้ให้ทุกวัน ลงทุน 30 กว่าล้านวันนี้ได้คืนทั้งหมดแล้ว! จากการขายลูกปีละกว่า 10 ล้านยังไม่รวม "น้ำเชื้อ" ผลิตภัณฑ์ "นมควาย" และอื่นๆ ขอขอบคุณ "สอนศิริฟาร์มควายไทย" ที่กรุณามาร่วมแชร์ประสบการณ์แห่งความสำเร็จในครั้งนี้ ■

สัมภาษณ์ : ทีมข่าว SMEs

เรื่องและภาพ : รายการ "ชีวิตใหม่"

รายละเอียดเพิ่มเติม : แฟนเพจ "Sornsiri Farm Cafe"

เสียง ประชาชน

ด้วยภาวะตอนนี้ตัวซัพพลาย ปริมาณหมูในประเทศเยอะขึ้น การ เลี้ยงเริ่มมากขึ้น ประจวบกับปัญหา หมูเถื่อนยังมีอยู่ และยังมาเจอปัญหา



“ด้วยภาวะตอนนี้ตัวซัพพลาย ปริมาณหมูในประเทศเยอะขึ้น การเลี้ยงเริ่มมากขึ้น ประจวบกับ ปัญหาหมูเถื่อนยังมีอยู่ และยังมา เจอปัญหาวัตุดิบราคาสูง”

วัตุดิบราคาสูง ต้นทุนต่อหน่วยก็สูงขึ้น

สิ่งที่ตามมาคือมือของเยอะทำให้ปริมาณสินค้าเข้าสู่ ตลาดเยอะ ราคาหมูในตลาดจึงถูกลง ซึ่งจะส่งผล ต่อเกษตรกรตั้งแต่รายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ เสียหายหมด

นวัตกรรม เนื้อนุ่ม

นายกสภาคมผู้เลี้ยงสุกร จ.ราชบุรี

สิ่งที่เราทำโครงการหนึ่งคือการตัดวงจรหมู โดยนำหมูจากฟาร์มที่มีขนาดใหญ่คือมีแม่หมูตั้งแต่ 2,000 ตัวขึ้นไป ตัดวงจรหมูออก 10 เปอร์เซ็นต์ของ ทั่วประเทศ

สมมติฟาร์มไหนมีแม่หมู 1,000 ตัว จะตัดลูกหมูออกมา 100 ตัว ของทุกฟาร์มในประเทศ จึงจะไปช่วยลด ตัวซัพพลายออก

เรื่องนี้ทำทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการ แก้ไขปัญหาหมูล้นตลาด

อีกส่วน ได้พูดคุยกับภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาด้านทุน วัตุดิบ ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ 70 เปอร์เซ็นต์มีปัญหา ต่อผู้เลี้ยงหมู

ถ้าแก้ไขด้านทุนวัตุดิบให้ลดต่ำลงได้ก็จะตอบ โจทย์ ราคาต้นทุนวัตุดิบจะถูกลง แม้ขายหมูได้ในราคาไม่สูง มากนักก็ยังดี

แต่หากปัญหาด้านทุนสูงจะมีปัญหาเยอะตามมาด้วย